



ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมาย
รับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปฏิบัติงานที่ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) โดยได้กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจำนวน ๑๐ ราย ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และบัญชีดังกล่าวจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ในการดำเนินการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง จะเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศรายชื่อฯ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมาย
รับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๗	นางสาว อนันญา ทองภู	
๒	๑๐๑	นางสาว เพชรรัตน์ เทสิน	
๓	๑๑๑	นาย ชนน พิศโสระ	
๔	๑๐๘	นางสาว นวรัตน์ ดนตรี	
๕	๑๐๔	นางสาว ทักษพร แทนนิกร	
๖	๑๑๐	นาย ชิชณุ ไทยศรี	
๗	๑๐๓	นาย สนธยา ทานะมัย	
๘	๑๐๙	นาย ปุณณภพ คำเขียว	
๙	๑๐๕	นางสาว กัญญารัตน์ นาคนุ่ม	
๑๐	๑๐๒	นางสาว พิมพิภา อักขระ	

๒๑๓๓๖

๒

๒๑๓๓๖